



สวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียนไทยทุกคน

ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเขียนถึงผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังพิจารณาหาประเทศสำหรับการไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในปีหน้า 2566

ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีหลังจากที่นิวซีแลนด์เปิดประเทศต้อนรับนักเรียนต่างชาติให้ไปเรียนที่นิวซีแลนด์อีกครั้ง ก่อนหน้าโควิดเรามีนักเรียนกว่า 3,000 คนไปเรียนที่นิวซีแลนด์ ถือว่าเป็นจำนวนเยอะที่สุดในประเทศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีหลากหลายเหตุผลที่นิวซีแลนด์เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ เสมอในการตัดสินใจสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการจะไปเรียนต่อต่างประเทศ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่ใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อการดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการของนักเรียนต่างชาติ (a Code of Practice for the Pastoral Care of International Students) หลักเกณฑ์นี้ได้วางมาตรฐานไว้ทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียนที่ช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนชาวไทยที่มีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในประเทศนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโรงเรียน

นิวซีแลนด์ยังเป็นหนึ่งในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่นักเรียนสามารถปรับตัวให้กลมกลืนเข้ากับสภาพแวดล้อมจริงที่เอื้ออำนวยต่อการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ด้วยการใช้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวันไปกับเพื่อนร่วมชั้น คุณครู และครอบครัวโฮสที่พร้อมจะต้อนรับนักเรียนไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาตลอดเวลา

นอกจากนั้นนิวซีแลนด์มีวิธีการสอนในแบบใหม่ที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด นักเรียนถูกสอนให้ **“คิดใหม่”** และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ไม่ใช่เพียงการท่องจำ และเรียนรู้ที่จะประสบความสำเร็จด้วยระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้

นิวซีแลนด์เล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการเรียนรู้ทักษะเพื่อยุคดิจิทัลดังนั้นเราจึงพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อช่วยนักเรียนในการเตรียมสู่ออนาคตนี้ นักเรียนจะต้องได้รับทักษะที่จำเป็นเช่น ความรู้ที่หลากหลายมากกว่า 1 สาขาวิชา ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะผู้ประกอบการ และความเป็นผู้นำ

เนื่องด้วยการพัฒนาระบบการศึกษานี้เองที่ทำให้นิวซีแลนด์ได้รับเลือกจาก The Economist Intelligence Unit ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในการพัฒนาการเรียนสู่ออนาคตจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักในปี 2562 ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนจะสามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการในภาษาอังกฤษแม้ในระยะสั้น

โดยในปีนี้มี 12 ตัวแทนให้คำปรึกษาด้านเรียนต่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิวซีแลนด์ และได้รับการรับรองจาก Education New Zealand ที่พร้อมจะให้คำแนะนำการเรียนระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนที่นิวซีแลนด์ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้เริ่มต้นการผจญภัยและเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ในเร็วๆ นี้

ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเพื่อไปสัมผัสประสบการณ์อันน่าจดจำที่นิวซีแลนด์กันนะครับ

มร. โจนาธาน คิงส์
เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย